

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả đối thoại giữa nhà trường với học sinh tại TTGD TX các huyện học kỳ II, năm học 2023 - 2024**

#### **I. Kết quả tổ chức đối thoại tại Trung tâm GD TX các huyện.**

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-CĐSL ngày 25/03/2024 của trường Cao đẳng Sơn La về việc phối hợp tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh các lớp liên kết tại Trung tâm Giáo dục thường (TTGD TX) các huyện, học kỳ II, năm học 2023- 2024;

Trung tâm GD TX các huyện đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trung tâm với HSSV. Những kiến nghị, đề xuất của HSSV không thuộc thẩm quyền trả lời của Trung tâm GD TX được gửi về phòng Công tác HSSV tổng hợp, đề nghị các đơn vị liên quan giải đáp.

Phòng Công tác HSSV đã có Báo cáo số 80/BC-CTHSSV ngày 23/4/2024 về việc tổng hợp ý kiến đối thoại giữa nhà trường với học sinh tại TTGD TX các huyện học kỳ II, năm học 2023 - 2024. Đề nghị các đơn vị thuộc trường thuộc thẩm quyền trả lời.

Phòng CTHSSV tổng hợp ý kiến từ các Trung tâm GD TX tại Báo cáo số 86/BC-CTHSSV ngày 07/5/2024 của Phòng Công tác HSSV. Kết quả cụ thể như sau:

#### **II. Kết quả tổng hợp các văn bản trả lời kiến nghị đề xuất của HSSV**

Theo Báo cáo số 86/BC-CTHSSV ngày 07/5/2024 của phòng Công tác HSSV về việc tổng hợp đối thoại giữa nhà trường với học sinh tại TTGD TX các huyện học kỳ II, năm học 2023 - 2024 đã có 17/17 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của học sinh đã được phòng Công tác HSSV, phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch tài chính, Trung tâm TS, HN&GTVL Quản trị thiết bị, Trung tâm tuyển sinh - Hướng nghiệp và GTVL, Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ, Phòng Tổ chức - Hành chính trả lời, học sinh không có kiến nghị, đề xuất đối với các đơn vị khác.

##### **1. Phòng Công tác HSSV**

\* **Ý kiến 1.** TTGD TX Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Mường La, Mộc Châu, Thuận Châu

- Nhà trường cần tổ chức thêm các hoạt động phong trào để học sinh được tham gia giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực cá nhân.

##### **Trả lời:**

Nhất trí với đề xuất của học sinh. Trong thời gian tới phòng Công tác HSSV sẽ phối hợp với TT GD TX để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào tại

TT GDTX các huyện đồng thời tham mưu đưa nội dung hỗ trợ các hoạt động tại TT GDTX các huyện vào quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

## **2. Phòng Đào tạo**

### **\* Ý kiến 1.**

-TTGDTX Phù Yên, Bắc Yên, Quỳnh Nhai, Mường La, Mộc Châu, Thuận Châu: Nhà trường cần mở thêm các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các lớp trung cấp nghề mới gắn với thực tế cuộc sống hơn (*Hàn, Điện tử - điện lạnh, Du lịch, Nuôi trồng thủy sản, Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật chế biến món ăn*) để học sinh học xong dễ dàng tiếp cận hơn với công việc thực tế và phù hợp với điều kiện của địa phương.

- TTGDTX Mai Sơn: Thời gian tới nhà trường có dự kiến thay đổi nghề đào tạo để phù hợp với nhu cầu của học sinh tại TTGDTX các huyện theo tình hình kinh tế, chính trị - xã hội và địa lý của địa phương không? Học sinh mong muốn học các ngành nghề: Điện nước, kế toán, Tin học...

### **Trả lời:**

- Theo Giấy chứng nhận số 91/2023/GCNĐKHKH-TCGDNN, Nhà trường hiện đang được phép đào tạo 17 nghề cao đẳng, 31 nghề trung cấp và 15 nghề sơ cấp. Trong số các nghề Trường đang được phép đào tạo có nghề Nuôi trồng thủy sản (*Sơ cấp nuôi cá lồng bè nước ngọt*); Nghề Hướng dẫn du lịch (*trình độ cao đẳng, trung cấp*) được cấp phép đào tạo tại trụ sở chính và tại Trung tâm GDTX Mộc Châu và Vân Hồ.

- Trong giai đoạn 2026 - 2030, căn cứ nhu cầu của người học tại các Trung tâm GDTX, nhà trường sẽ tiến hành khảo sát và đăng ký bổ sung địa điểm đào tạo các ngành, nghề đã có mà tại cách huyện có nhu cầu. Ngoài ra nhà trường đã có định hướng và đang chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất, đội ngũ để đăng ký bổ sung các ngành, nghề mới như điện tử - điện lạnh, chăm sóc sắc đẹp,...

### **\* Ý kiến 2. TTGDTX Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mường La**

Nhà trường tăng thời lượng tiết học thực hành, trải nghiệm cho học viên để học viên có nhiều kỹ năng thực tiễn hơn.

**Trả lời:** Nội dung thực hành, trải nghiệm là nội dung bắt buộc; theo chương trình đào tạo nhà trường đang áp dụng, thời lượng dành cho thực hành của mỗi nghề ít nhất là 70%. Với học kỳ I và học kỳ II chủ yếu học sinh học các môn học/mô đun thuộc phần chung và phần cơ sở nên thời gian thực hành, trải nghiệm ít. Học kỳ III và IV học sinh chủ yếu học các môn học chuyên ngành, thời gian thực hành nhiều hơn, trong đó có 2 môn học chuyên về thực tập, thực tế là thực tế cơ sở (*180 tiết*) và thực tập tốt nghiệp (*270 tiết*).

Hiện nay, nhà trường đã đưa vào sử dụng và khai thác Khu Lâm viên để phục vụ cho các hoạt động thực hành, trải nghiệm của HSSV nhà trường. Ngoài ra, nhà trường cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với ... doanh nghiệp để đưa HSSV của nhà trường về thực hành, thực tập. Trong thời gian qua đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho HS trong đó có HS của nhà trường tại cơ sở. Trong thời gian tiếp theo,

nhà trường tiếp tục bố trí hợp lý các nguồn lực cũng như sự phối hợp của TT GDTX để tổ chức nhiều hơn các hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

**\* Ý kiến 3. TTGDTX Sông Mã**

Nhà trường nên tổ chức cho học sinh tham quan, thực tế các mô hình chăn nuôi, trồng trọt trong và ngoài huyện với một số ngành nghề như: Chăn nuôi thú y; Trồng trọt bảo vệ thực vật.

**Trả lời:** Để đáp ứng nội dung tham quan, thực tế trong chương trình đào tạo, tại Huyện Sông Mã nhà trường đã ký thỏa thuận hợp tác kết nối với một số đơn vị trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp như: Hạt kiểm lâm Sông Mã, Hợp tác xã Toàn Phát, Hợp tác xã Toàn Thắng... Trong thời gian tới nhà trường sẽ phối hợp với TT GDTX Sông Mã xây dựng kế hoạch để học sinh có thể tham gia trải nghiệm các mô hình về chăn nuôi và trồng trọt tại nhà trường cũng như một số địa điểm phù hợp.

**\* Ý kiến 4. TTGDTX Sông Mã, Vân Hồ**

Nhà trường nên hạn chế việc tổ chức học online do điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm và học sinh chưa đáp ứng (*mạng yếu, một số học sinh không có điện thoại thông minh hoặc có điện thoại thông minh nhưng cấu hình thấp, đa số các em không có máy vi tính*).

**\* Ý kiến 5. TTGDTX Mai Sơn**

- Thời gian Trường CĐSL tới có tăng thời gian học trực tiếp tại các trung tâm hay không? (*do dạy học trực tuyến học sinh tiếp thu ít hiệu quả*).

**Trả lời ý kiến 4 và 5:** Trong Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ và Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh Sơn La đã xác định mục tiêu đến năm 2030 “100% trường cao đẳng, trung cấp thực hiện số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số”. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng, linh hoạt các hình thức tổ chức đào tạo để đáp ứng nhu cầu người học (*người học có thể học mọi lúc, mọi nơi*) là tất yếu. Hiện nay nhà trường chỉ triển khai các môn học chung và các môn học có nội dung lý thuyết trong từng chương trình đào tạo (*khoảng 30% từng CTĐT*), các môn học thực hành, tích hợp đều triển khai dạy học trực tiếp để đảm bảo việc hình thành kỹ năng chuyên môn ngành nghề cho người học.

**3. Phòng Kế hoạch - Tài chính**

**\* Ý kiến 1. TTGDTX Phù Yên:**

- Nhà trường nên phát chế độ cho học viên trực tiếp để thuận tiện hơn cho học viên.

**Trả lời:** Hiện nay Nhà trường phải thực hiện chi trả chế độ cho HSSV qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng theo đúng quy định của Kho bạc nhà nước về việc thanh toán không dùng tiền mặt. Do đó không phát được trợ cấp bằng tiền mặt cho HSSV như trước đây.

**\* Ý kiến 2. TTGDTX Sông Mã, Vân Hồ:**

Nhà trường nên chi trả các chế độ theo từng tháng kịp thời, đúng thời gian để các em chi tiêu hằng ngày, trước khi chi trả đề nghị Nhà trường gửi danh sách các em sẽ được chế độ gì và được bao nhiêu tiền để học sinh nắm rõ hơn các chế độ mình được hưởng.

**Trả lời:**

- Đầu năm tài chính phòng Công tác HSSV phải thu nhận, xét duyệt và tổng hợp hồ sơ để ban hành quyết định hưởng chế độ chính sách đối với HSSV (*do thay đổi chế độ hưởng Hộ nghèo, Hộ Cận nghèo, xã chuẩn nông thôn mới..*). Quý đầu tiên của năm cần thời gian để hoàn thành biên bản nghiệm thu và nhận được Quyết định giao nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội để trình xin cấp dự toán. Các quý tiếp theo phòng Kế hoạch – Tài chính sẽ cố gắng trình xin cấp kinh phí đầu quý để chi trả đúng kỳ hạn.

- Khi tổng hợp chế độ chính sách đối với HSSV, Nhà trường đã gửi danh sách kiểm dò chế độ chính sách để HS xác nhận chế độ chính sách bản thân được hưởng, sau đó lãnh đạo Trung tâm GDTX đã ký xác nhận danh sách, nên chế độ hưởng, mức hưởng cụ thể cả học sinh và Trung tâm đều nắm rõ. Đề nghị TTGDTX các huyện lưu lại 01 bản để theo dõi.

**\* Ý kiến 3. TTGDTX Sốp Cộp:**

Học viên lớp Trung cấp CTXH K60B-SC mong muốn được hỗ trợ thêm một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động phong trào: văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

**Trả lời:** Nội dung này đã phối hợp với phòng Công tác HSSV sẽ đề xuất ý kiến bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ (*sửa đổi, bổ sung*) trong tháng 6 tới để hỗ trợ một phần kinh phí (*khoán*) cho các hoạt động phong trào của học sinh đang học hệ Trung cấp tại các trung tâm GDTX huyện.

**4. Trung tâm TS, HN&GTVL**

**\* Ý kiến 1. TTGDTX Quỳnh Nhai:**

- Nhà trường nên tổ chức ngày hội giới thiệu việc làm để học viên có nhiều cơ hội nắm bắt và xin việc sau khi ra trường.

**Trả lời:**

- Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-CĐSL ngày 26/6/2023 của Trường Cao đẳng Sơn La về kế hoạch năm học 2023 - 2024. Nhà trường không tổ chức Ngày hội việc làm tại các TTGDTX của năm học 2023-2024. Trung tâm Tuyển sinh, Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm tiếp thu ý kiến của TTGDTX Quỳnh Nhai và sẽ tham mưu cho Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm tại TTGDTX Quỳnh Nhai trong năm học 2024 - 2025.

**\* Ý kiến 2. TTGDTX Thuận Châu:**

Nhà trường cần tăng cường tuyên truyền, định hướng kỹ năng mềm cho học sinh.

**Trả lời.**

- Trong năm học 2023 - 2024 Nhà trường đã phối hợp với các TTGDTX và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các chương trình trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh tại Lâm viên nhà trường, trong đó có Trung tâm GDTX Thuận Châu.

- Với yêu cầu của TTGD TX Thuận Châu: Trong năm học 2024 - 2025 trân trọng đề nghị các Khoa chuyên môn phối hợp với Phòng Đào tạo, TTGD TX Thuận Châu đề xuất rõ các nội dung, hình thức tuyên truyền, định hướng kỹ năng mềm cho học sinh. Trên cơ sở đó T.TSVL tổng hợp và tham mưu cho Nhà trường trong công tác triển khai thực hiện

## **5. Phòng Quản trị - Thiết bị**

### **\* Ý kiến 1. TTGD TX Sông Mã:**

- Đầu tư phòng máy vi tính để học sinh được học thực hành đối với các lớp Tin học ứng dụng và môn Tin học của các lớp. Đầu tư thiết bị dạy thực hành cho học sinh học các lớp điện - nước.

### **\* Ý kiến 2. TTGD TX Mai Sơn:**

- Trường CĐSL có tăng cường cơ sở vật chất để dạy học tại các TTGD TX hay không? (*Thiết bị dạy học, Bàn, Ghế, phòng Thí nghiệm, thực hành..*).

## **Trả lời ý kiến 1 và 2**

Phòng quản trị thiết bị sẽ tham mưu Công văn trả lời cụ thể đối với các Trung tâm GD TX các huyện và căn cứ điều kiện thực tế để bố trí sắp xếp, điều chuyển máy móc, trang thiết bị thực hành tới các Trung tâm GD TX các huyện để thực hiện liên kết đào tạo trong thời gian tới.

## **6. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ**

### **\* Ý kiến 1. Trung tâm GD TX Sốp Cộp:**

Học viên lớp Trung cấp CTXH K60B-SC mong muốn được tham quan cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Sơn La.

### **\* Ý kiến 2. TTGD TX Vân Hồ:**

Tổ chức cho học sinh tham quan, thực tế tại một số điểm du lịch tại Thành phố Sơn La đối với K59 trước khi kết thúc khoá học.

### **\* Ý kiến 3. TTGD TX Vân Hồ:**

Tạo điều kiện nhiều hơn để học sinh được đi thực hành, thực tế tại một số điểm du lịch đang hoạt động tại địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu.

Trả lời ý kiến 1,2 và 3: Trường Cao đẳng Sơn La luôn chào đón các học sinh các lớp đang học tại các TTGD TX các huyện về tham quan cơ sở đào tạo của Nhà trường theo hình thức tự túc hoặc có tổ chức theo chương trình trải nghiệm nghề nghiệp ngoài giờ chính khóa do Trung tâm NC,TN-UDCNC&DV nhà trường triển khai thực hiện, hàng năm học Trung tâm NC,TN-UDCNC&DV phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh hướng nghiệp & GTVL của Nhà trường sẽ liên hệ với Trung tâm GD TX các huyện để thống nhất chương trình thực hiện và thông báo tới toàn thể HSSV đăng ký tham dự.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình đào tạo, các Khoa sẽ căn cứ trên thực tiễn nghề nghiệp, lập kế hoạch triển khai thực tế nghề trong đó thực hiện kèm với

việc đưa HSSV tham quan, thực tế nghề tại Nhà trường và các địa điểm trên địa bàn thành phố phù hợp với nghề nghiệp đang theo học.

## **7. Phòng Tổ chức - Hành chính**

### **\* Ý kiến 1. TTGD TX Thuận Châu:**

Nhà trường cần bổ sung thêm các bangzon, pano giới thiệu về trường Cao đẳng Sơn La và các hoạt động của nhà trường tại TTGD TX các huyện để học sinh biết nhiều hơn về nhà trường.

**Trả lời:** Trong thời gian tới Trường Cao đẳng Sơn La giao phòng chức năng phối hợp với TTGD TX các huyện đề xuất cụ thể nội dung, số lượng các bangzon, pano giới thiệu về trường Cao đẳng Sơn La và các hoạt động của nhà trường tại TTGD TX các huyện để nhà trường triển khai thực hiện.

## **III. Kết luận của lãnh đạo nhà trường**

**1.** Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm GD TX các huyện chỉ đạo GVCN chuyển nội dung trả lời các kiến nghị trên đến học sinh các lớp, thường xuyên cập nhật các ý kiến, kiến nghị của HSSV tại Trung tâm GD TX chuyển về Phòng Công tác HSSV báo cáo lãnh đạo Trường Cao đẳng Sơn La để trả lời học sinh và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế (nếu có).

**2.** Yêu cầu Phòng Công tác HSSV thường xuyên phối hợp với Trung tâm GD TX để cập nhật những ý kiến, kiến nghị của HSSV báo cáo với lãnh đạo nhà trường và giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Phòng. Những ý kiến, kiến nghị thuộc cấp nào giải quyết thì Phòng Công tác HSSV trao đổi, phối hợp với cấp đó trả lời học sinh và kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế (nếu có), báo cáo những vướng mắc trong quá trình giải quyết với lãnh đạo nhà trường để xử lý kịp thời.

Trên đây là Báo cáo kết quả đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với học sinh tại Trung tâm GD TX, học kỳ II, năm học 2023 - 2024./.

### **Nơi nhận:**

- Ban Giám hiệu (B/c);
- Các đơn vị trực thuộc (T/h);
- TTGD TX các huyện (P/h);
- Lưu: VT, CTHSSV.

**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Xuân Thắng**